



นายยงยุทธ พรหมแก้ว
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕

รู้ไว้ไม่กระทำผิด ฉบับที่ ๑๑/๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

“พาลูกศิษย์เข้าโรงแรม แม้ไม่ได้ล่วงละเมิดทางเพศ ก็ออกจากราชการนะครับ”

ครั้งนี้ กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ขอนำข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.๙๔๕/๒๕๖๑ มาเป็นกรณีศึกษาและสร้างความตระหนักให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทราบ ดังนี้

คดีนี้มีข้อเท็จจริงอยู่ว่า “นาย ม. ครูชายพานางสาว จ. ผู้เสียหาย ซึ่งเป็นลูกศิษย์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าโรงแรมเป็นเวลาสองชั่วโมงเศษ โดยมิได้มีการใช้กำลังบังคับข่มขู่แต่อย่างใด แม้ไม่มีพยานหลักฐานชี้ชัดว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศ หรือไม่ เนื่องจากมีการตรวจร่างกายนางสาว จ. ผู้เสียหาย ภายหลังจาก ๗๒ ชั่วโมงไปแล้วนับแต่เวลาเกิดเหตุ ประกอบกับนางสาว จ. ผู้เสียหายให้การว่านาย ม. ครูชายไม่ได้ล่วงละเมิดทางเพศ และไม่มีประจักษ์พยานที่เห็นนาย ม. กระทำการล่วงละเมิดทางเพศนางสาว จ. ผู้เสียหาย

แต่จากพฤติการณ์ของนางสาว จ. ผู้เสียหาย หลังจากเกิดเหตุอยู่ในสภาพชุดนักเรียน เลื้อยปล่อยชายและร้องไห้เสียใจ ประกอบกับพยานบุคคลที่ให้ถ้อยคำซึ่งมีฐานะเป็นครูเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือและบุคคลทั่วไปให้ความเคารพ ทั้งยังใกล้ชิดกับเหตุการณ์และเหตุเกิดขึ้นไม่นาน อีกทั้งไม่ปรากฏว่าพยานมีเรื่องโกรธเคืองหรือเป็นการให้ถ้อยคำในลักษณะปรักปรำหรือกลั่นแกล้งนาย ม. ประกอบกับสถานที่ที่นาย ม. พานางสาว จ. ผู้เสียหาย เข้าไปเป็นโรงแรมและอยู่ด้วยกันนานถึง ๒ ชั่วโมงเศษ อีกทั้ง ความเป็นครูย่อมต้องมีสามัญสำนึกมากกว่าสามัญชนทั่วไปว่าโรงแรมเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะสมที่ชายหญิงจะเข้าไปอยู่ด้วยกันสองต่อสอง การที่ชายพาหญิงเข้าไปในโรงแรมสองต่อสองนั้น วิญญูชนทั่วไปย่อมเข้าใจได้ว่าส่อไปในทางชู้สาว จึงมีน้ำหนักเพียงพอที่สนับสนุนให้เชื่อได้ว่านาย ม. ครูชายได้พานางสาว จ. ผู้เสียหายเข้าโรงแรมเพื่อกระทำการล่วงละเมิดทางเพศ

พฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่า เป็นการไม่รักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน และกระทำการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๙๔ วรรคสาม แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ **ลงโทษไล่ออกจากราชการ”**

/อนึ่ง...

อนึ่ง สำหรับกรณีความผิดเกี่ยวกับเพศนั้น มิได้จำกัดเฉพาะการกระทำระหว่างเพศชายกับเพศหญิงเท่านั้น การกระทำกับเพศเดียวกันก็เป็นความผิดเช่นเดียวกัน

ด้วยความปรารถนาดีจากกลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕

วิสัยทัศน์ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
“ภายในปี ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
เป็นองค์กรชั้นนำระดับภูมิภาค ในด้านการบริหารจัดการที่มุ่งสู่มาตรฐาน
บริการเหนือความคาดหมาย ภายใต้แนวทางศาสตร์พระราชา”

รวบรวมและจัดทำโดย

นายพีรวิษณุ บุญหวังช่วย นิติกรชำนาญการ